





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

21 มิถุนายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>แก้ระเบียบปรับปรุงบ้านพักแพทย์</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, บ้านเมือง, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ลงนามในระเบียบ สร. ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567 เนื่องจากระเบียบฯ ฉบับที่ 2 มีปัญหาความไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการเงินบำรุงของหน่วยบริการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้บริการสาธารณสุข จึงได้ทำการแก้ไขเพื่อเปิดโอกาสให้ รพ. สามารถนำเงินบำรุงมาใช้จ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร บ้านพัก สำหรับข้าราชการ หรือบุคลากรของ รพ. ได้ หวังให้บุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีกำลังใจในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Dr.Dark แสดงความเห็น ว่า ไม่ได้ให้งบประมาณซ่อมบ้านพัก แต่เป็นการดึงเงินบำรุงมาใช้ แต่เงินบำรุงติดตัวแดงมาหลายปีแล้ว ถามว่าจะได้ซ่อมเมื่อไร?</p>	
<p>หารือแผนควบภารกิจการจิตเวช-ยาเสพติด</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการประชุมหารือในการดำเนินการตามนโยบาย รมว.สร. ในการควบรวมภารกิจการจิตเวชและยาเสพติดระหว่างกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิต ว่า เน้นทำงานเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการบูรณาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนหน้านี้ ปลัด สร. ได้มีการประชุมเรื่องโครงสร้าง อำนาจการดำเนินงาน และอำนาจทางกฎหมาย แต่ต้องหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง รวมทั้งต้องปรึกษากับ ก.พ.ร. และคกก.กฤษฎีกาด้วย โดย รมว.สร. เน้นย้ำต้องเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ส่วนเรื่องงบประมาณของกลุ่ม รพ. วิทยุรักษ์ โดยหลักการจะได้รับงบประมาณ ซึ่ง ป.ป.ส. จะจัดสรรให้กรมสุขภาพจิตหากมีการโยกภารกิจ จากนั้นจะจัดแบ่งให้พื้นที่ที่เกี่ยวข้องของเครือข่าย</p>	
<p>ความเห็นการนำกัญชากลับเป็นยาเสพติด</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. กล่าวถึงประเด็นการนำกัญชากลับเข้ามาอยู่ในบัญชียาเสพติด ว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับ คกก.กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มีการเสนอเรื่องขึ้นมา ในส่วนของ ปปส. ในฐานะเลขาของ คกก.ปปส. จะมีการประชุมร่วมกันพิจารณาตามข้อมูลและหลักฐาน โดยเฉพาะหลักการกันไว้ดีกว่าแก้ หรือป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าโทษอาชญากร ทั้งนี้ เชื่อว่า สร. ได้ทำการศึกษา และเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว และขอยืนยันว่า พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>เปิดรับฟังความเห็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ สร.</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สร. ฝ่ายการเมือง เผยว่า ตามที่ สร.เตรียมการเสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข พ.ศ. ... โดยแยกออกจาก ก.พ. เพื่อความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน นั้น ขณะนี้ สร. ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ คือ การกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการสาธารณสุข ทำหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการและบุคลากรอื่นในสังกัด สร. ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ - 1 ส.ค. 2567</p> <p>แนะนำสายด่วนโทรช่วงเข้าพรรษา</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า อาหารที่เหมาะสมแก่การถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝน แนะนำให้เป็นอาหารที่มีสมุนไพรสร้อนเป็นส่วนประกอบ เช่น พริก พริกไทย หอมแดง กะเพรา ขมิ้นขาว ข่า ขิง ตะไคร้ กระชาย ที่สำคัญควรลดการปรุงอาหารด้วยน้ำมันเปลี่ยนเป็นการนึ่ง ต้ม ตุ่นแทน ลดการปรุงอาหารรสจัด ทั้งหวานจัด เค็มจัด และอาหารที่ย่อยยาก เพราะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ธาตุลมในร่างกายแปรปรวนและเสียสมดุลมากยิ่งขึ้น สำหรับยาสมุนไพรที่เหมาะสมช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่มักพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน ได้แก่ ยาขิง ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาปราบชมพูทวีป ยาธาตุบอเชย ยาจันทลีลา ยาหอมนวโกฐ และครีมไฟล/ ยาหม่องไฟล</p>	
<p>ชวนลด ละ เลิกสุราช่วงเข้าพรรษา</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สุรา คือ เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดพิษต่อสมอง ตับ ระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์ เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยพิษของสุราแบบเฉียบพลัน ทำให้ผู้ดื่มขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่าย</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าว เชิญชวนคนไทย ลด ละ เลิก ดื่มสุราช่วงเข้าพรรษา เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการพิษสุราเรื้อรังและดื่มแบบเสี่ยงรุนแรง หมายถึง ผู้ที่ดื่มมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป และดื่มวันละมากกว่า 5 ดื่มมาตรฐาน แนะนำผู้ดื่มและครอบครัวสังเกตอาการ ที่อาจเกิดจากการหยุดดื่มกะทันหัน เช่น มือสั่น เหงื่อออก เป็นไข้ สับสน กระวนกระวาย นอนไม่หลับ เห็นภาพหลอน หวาดระแวงคิดว่าจะมีใครมาทำร้าย ให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือเข้ารับการรักษาอาการติดสุรา</p>	
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยข้อมูลช่วงครึ่งปีมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่กว่า 210,000 ราย โดยในเดือน มิ.ย.-ปัจจุบัน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนและอยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน ส่วนใหญ่ระบาดในกลุ่มเด็กเล็ก ติดเชื้อทั้งสายพันธุ์ A และ B ย้ำให้กลุ่มเสี่ยง 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อลดอาการรุนแรง ทั้งนี้ขอให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่เสี่ยงหรือที่สาธารณะ ล้างมือบ่อย ๆ หากติดเชื้อให้หยุดพัก เลี่ยงเดินทางไปยังแหล่งชุมชน หากกินยารักษาตามอาการไม่หายให้ไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษา</p>	
<p>เตือนยาสีฟันไม่ช่วยรักษาแผลไฟไหม้</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- เพจกรมอนามัย โพสต์อธิบายข้อสงสัยกรณีแผลไฟไหม้ ใช้ยาสีฟันทาได้จริงหรือ? ว่า ยาสีฟันไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการแผลไฟไหม้ ซึ่งส่วนประกอบในยาสีฟันบางชนิด เช่น สารฟอกฟันขาว สารแต่งกลิ่น และสารกันบูด อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง ทำให้แผลหายช้า เสี่ยงติดเชื้อ วิธีปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้ที่ถูกต้อง ใช้น้ำเย็นทันที ให้น้ำเย็นไหลผ่านบริเวณที่ถูกไฟไหม้อย่างน้อย 20 นาที หรือจนกว่าอาการปวดแสบปวดร้อนจะหายไป จากนั้นประคบเย็นด้วยผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็ง ประมาณ 20 นาที เพื่อช่วยลดอาการบวม ทายาฆ่าเชื้อ แล้วปิดแผลด้วยผ้าก๊อซสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ในกรณีที่แผลไฟไหม้อยู่ในระดับรุนแรง ควรรีบพบแพทย์ทันที</p>	
<p>บทความ : เบาหวาน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคเบาหวานมีอยู่ 3 ประเภท คือ 1.เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ 2.เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ และ 3.เบาหวานขณะตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ยังมีโรคเบาหวานที่เกิดจากกรรมพันธุ์ และที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การใช้ยา หรือโรคตับอ่อนอักเสบ หากผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่ตีพอ อาจเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ แนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รับการตรวจปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน งดสูบบุหรี่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรักษา น้ำหนักตัวตามเกณฑ์ที่เหมาะสม</p>	
<p>เสียงสะท้อนปัญหาพยาบาลขาดแคลน</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ TNN</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พ.ต.หญิง อภิชา แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.พระมงกุฎเกล้า ทำหน้าที่พยาบาลมากกว่า 17 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า งานพยาบาลต้องดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชม. มีการแบ่งรอบการทำงานตามมาตรฐานเวลาทำงาน คือ 40 ชม./ สัปดาห์ แต่ปัญหาพยาบาลขาดแคลนทำให้ต้องมีการทำงานล่วงเวลา แต่ละคนจึงต้องทำงานไม่ต่ำกว่า 60 ชม./ สัปดาห์ หรือขึ้นเวรควบ 2 ผลัด/ วัน ทำงานต่อเนื่อง 16 ชม./ วัน มองว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้พยาบาลคงอยู่ในสายงานนี้ได้มากขึ้น ไม่ลาออก คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างแรงจูงใจ และขวัญกำลังใจ เช่น การเพิ่มอัตราการบรรจุ เพิ่มค่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน</p>	
<p>"หนุ่ม กรรชัย" โดนแอบอ้างโฆษณา</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (brightv, thainewsonline)</p> <p>- “หนุ่ม กรรชัย” พิธีกรชื่อดัง โดนมีจฉายีพ่นารูปภาพและชื่อเสียงนำไปแอบอ้างโฆษณาสินค้ายากำจัดปรสิตออกจากร่างกาย แบรินด์ Porofin หลอกหลวงประชาชนให้หลงเชื่อและซื้อยา ยืนยันไม่เคยรับงานโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้ เตือนอย่าหลงเชื่อ ทานไปอาจมีอันตรายสุขภาพ</p>	
<p>เด็ก ป.1 เสียชีวิตหลังถูกครูทำโทษ</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจไหนกระแส โพสต์ ผู้ปกครองนักเรียน ป.1 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ปราจีนบุรี ร้องทุกข์ว่า ลูกชายถูกครูที่โรงเรียนทำโทษ เพราะติดเครื่องหมายชุดลูกเสือไม่ครบ โดยให้วิ่งรอบสนาม 5 รอบ ทำให้เด็กหายใจไม่ออก และประสานให้ผู้ปกครองเดินทางมารับ พร้อมนำส่งไปรักษาตัว แต่เด็กมีอาการหนักขึ้นจึงให้นำส่ง รพ.กบินทร์บุรี จนกลางดึกได้เสียชีวิตลง ด้าน จนท.ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐาน เตรียมเชิญแม่-แพทย์ที่รักษา สอบปากคำ เบื้องต้นแพทย์ชี้เกิดจากโรคประจำตัว</p>	
<p>อุบัติเหตุครูเมาขับรถแหกโค้ง</p> <p>สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพกระบะสีดำประสบอุบัติเหตุแหกโค้ง ระบุ ผู้ขับเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สุรินทร์ พานักเรียนไปร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยครูเมาตั้งแต่ก่อนไปถึงวัด ขากลับขับรถแหกโค้งจนคว่ำ ส่งผลให้เด็กนักเรียนบาดเจ็บ 17 คน นำส่ง รพ.ปราสาท</p>	